

TEI จัดฝึกอบรมเมืองกับการสื่อสารด้านการรับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมศักยภาพ เมือง



เทศบาลนครเชียงรายและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เมืองกับการสื่อสารด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เสริมสร้างทักษะบุคลากรในการเผยแพร่สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรับมือของเมืองต่อการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่สาธารณะ เพื่อมุ่งให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองที่มีการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้ โครงการบูรณาการด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (Mainstreaming Urban Climate Resilience In Local Development) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน CFLI สถาบันทูตแคนาดา

การฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 2 – 3 พ.ย. 59 ณ ห้องดอกปีป โรงแรมโพธิ์วิลล ธิสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ 16 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี เมืองเชียงราย และได้รับเกียรติจากนายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางสุนิตย์ อ่องพะ อธิบดีปลัดเทศบาลนครเชียงรายและในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมนำเสนอการดำเนินงานด้านการรับมือของเมืองเชียงรายที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่มากกว่าเวลา 8 ปี และคุณริเบคก้า ลีโอนาร์ต ผู้แทนจาก CFLI เข้าร่วมสังเกตการณ์

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีเมืองเชียงรายได้ดำเนินงานด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเมืองร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ ด้านการสื่อสารประเด็นการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่สาธารณะ โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น บทความ แผ่นพับ อินโฟกราฟฟิก โดยมี ผศ.ดร.ชนิษฐา ชุสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคลากรของเทศบาล โดยเฉพาะด้านศึกษาที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ เพื่อให้เมืองเชียงรายมีความเตรียมพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติ การพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นต้นแบบของเมืองรับมือที่ดีในอนาคตอีกด้วย